

คำประกาศเกียรติคุณ  
นายทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทูลเกล้าฯ ถวายแด่

เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แก่ นายทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ในฐานะที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติในระดับต่าง ๆ ทั้งในฐานะ  
ผู้สอนและผู้บริหารการศึกษา เป็นเวลาอันยาวนาน

ในฐานะผู้สอน นายทรงศักดิ์ เคยสอนในระดับมัธยมศึกษาและในระดับอุดมศึกษา ได้รับการ  
ยกย่องจากศิษย์ว่า เป็นผู้ที่มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ สามารถสร้างความพอใจในเนื้อหาวิชาและ  
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ศิษย์และครูได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นครูที่มีความเมตตา-  
กรุณา ปราศจากอคติต่อศิษย์ ทั้งยังประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู

ในฐานะผู้บริหาร นายทรงศักดิ์ ได้ทำหน้าที่ผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่เป็นหัวหน้า  
แผนก คณบดี รองอธิการบดีและที่สุดเป็นอธิการบดี ได้เคยบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมี 8  
วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วประเทศทำให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นลำดับ แม้  
เมื่อเกษียณราชการแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นผู้บรรยายของสภาพัฒนาผู้บริหาร  
การศึกษา และเป็นอาจารย์สอนวิชาการบริหารศึกษาก่อนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ในการบริหารงานบุคคลก็สามารถดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสมอมา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มองเห็นการณ์ไกลในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าว  
หน้า คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว เป็นกรรมการพิจารณาการ  
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และเป็นกรรมการพิจารณาฐานะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ เอกชนขึ้นเป็น  
มหาวิทยาลัย อนึ่ง เกียรติยศสูงสุดของนายทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ คือการเคยได้รับพระบรมราช-  
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหา-  
วิทยาลัย

จากผลงานที่กล่าวมา เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า นายทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ควร  
แก่การยกย่องสรรเสริญ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต-  
กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม